



Kính gửi Quý Phụ huynh và Người giám hộ tại khối Trung học cơ sở,

Chúng tôi mong quý vị đọc lá thư này với một sự vui tươi!

Học sinh của quý vị gần đây đã tham gia Học viện Điều dưỡng Thiếu niên. Chương trình này giới thiệu cho học sinh trung học cơ sở điều dưỡng thông qua các hoạt động vui nhộn và thực hành. Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để chia sẻ với quý vị tầm quan trọng của giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong điều dưỡng.

Điều dưỡng là một thành quả nghề nghiệp đáng giá cho những ai vượt qua được thử thách. Nghề này cũng trả lương cao và cung cấp cơ hội và tăng trưởng suốt đời. Để trở thành một điều dưỡng giỏi, phẩm chất quan trọng nhất mà học sinh cần là khả năng chăm sóc. Mọi thứ khác học sinh có thể học được.

Khi việc chăm sóc sức khỏe phát triển, điều dưỡng ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và tiến bộ khoa học. Để thành công trong ngành điều dưỡng, học sinh cần một nền tảng vững chắc trong các môn học STEM. Giáo dục STEM chuẩn bị cho học sinh trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe thay đổi nhanh chóng bằng cách trang bị cho họ các kỹ năng để đưa ra quyết định sáng suốt và cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chất lượng.

Bằng cách khuyến khích học sinh của quý vị theo đuổi STEM trong giáo dục và hỗ trợ họ vượt qua những thách thức, quý vị đang thiết lập cho các em một sự nghiệp thành công và đáng giá trong điều dưỡng. Ngoài ra, các kỹ năng STEM đang có nhu cầu cao trong nhiều ngành công nghiệp và có thể mở ra cánh cửa cho nhiều con đường sự nghiệp thú vị.

Dưới đây là một số nguồn tài nguyên để giúp quý vị hỗ trợ học sinh của mình.

Nguồn Tài nguyên

- Các nghiên cứu cho thấy sự tham gia của gia đình cải thiện sự thành công của học sinh, bất kể chủng tộc/dân tộc, tầng lớp hoặc trình độ học vấn của cha mẹ (pta.org). www.pta.org trợ giúp cho [Nguồn Tài nguyên Gia đình](https://www.pta.org/home/family-resources) (<https://www.pta.org/home/family-resources>) để giúp quý vị hỗ trợ sự thành công của học sinh.
- Washington STEM: Dự án STEM Story Time, <https://washingtonstem.org/sts-resources/>. www.washingtonstem.org là một nguồn tài nguyên hữu ích khác để hỗ trợ học sinh học STEM.
- Trang "Be A Nurse" (<https://www.wcnursing.org/be-a-nurse/>) trên trang mạng của Trung tâm Điều dưỡng Washington (www.wcnursing.org) Có một số thông tin giới thiệu cho bất kỳ ai đang cân nhắc lộ trình sự nghiệp điều dưỡng.
- Các tổ chức điều dưỡng đa văn hóa của Tiểu bang Washington là một nguồn tài nguyên khác để tìm hiểu thêm về các điều dưỡng từ nhiều nguồn gốc khác nhau, <https://www.wcnursing.org/diversity-equity-in-nursing/wa-state-ethnic-nursing-organizations/>.

Cảm ơn quý vị!

Từ Học viện Điều dưỡng Thiếu niên